

Số: 89 /TB-UBND

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền
tại buổi kiểm tra hoạt động khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về
chống khai thác hải sản bất hợp pháp và làm việc với Ban quản lý cảng cá
Lạch Hới về tình hình quản lý, khai thác cảng cá Lạch Hới**

Ngày 16/5/2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra việc khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp tại các đơn vị chế biến xuất nhập khẩu và làm việc với Ban quản lý cảng cá Lạch Hới về tình hình quản lý, khai thác cảng cá Lạch Hới; cùng đi có lãnh đạo các đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Sầm Sơn, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, Chi cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa, Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Hùng Cường, Công ty Thanh Bình.

Sau khi nghe đại diện Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa, Ban quản lý cảng cá Lạch Hới báo cáo kết quả, tình hình thực hiện quản lý, khai thác, thu mua, chế biến thủy sản và các biện pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp; ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kết luận như sau:

UBND tỉnh chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản trong thời gian gần đây, nhất là liên tục phải đối mặt với xu hướng bảo hộ, phòng vệ thương mại từ các nước; sự cạnh tranh sản phẩm thủy sản giữa các doanh nghiệp trong nước, giữa các doanh nghiệp các nước. Hiện nay, việc khai thác, truy xuất và chứng minh nguồn gốc nguyên liệu hải sản đưa vào chế biến chưa chặt chẽ và đầy đủ mặc dù nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, ngư dân về quản lý hoạt động khai thác thủy sản đã được nâng lên và nỗ lực để khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản của Ủy ban Châu Âu. Mặt khác, dù UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo nhưng tình hình quản lý, khai thác cảng cá Lạch Hới chưa hiệu quả, chậm chuyển biến, cản trở sự phát triển sản xuất. Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, điều độ tàu cá ra vào cảng thiếu hợp lý, khoa học; khai thác cầu cảng lãng phí (chỉ khai thác 74m/262m cầu cảng hiện có), do thiếu khu neo đậu nên không thu hút các tàu cá của các tỉnh và của địa phương khác vào cảng để bốc dỡ hải sản, làm cho các doanh nghiệp chế biến hải sản trong khu vực cảng và vùng lân cận thiếu nguyên liệu, sản xuất cầm chừng hoặc chuyển chế biến nông sản khác... làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh

nghiệp. Trách nhiệm chính của những tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc về Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phố Sầm Sơn, Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới và UBND xã Quảng Tiến. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của ngư dân, doanh nghiệp trong hoạt động khai thác, chế biến thủy sản và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, khai thác, vận hành cảng cá Lạch Hới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phố Sầm Sơn, Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới, các sở, ngành cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện ngay một số nội dung chính sau:

1. Về nuôi và chế biến ngao xuất khẩu

Xác định ngao là sản phẩm thủy sản chủ lực, yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương xây dựng Đề án phát triển chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu ngao; quy vùng diện tích nuôi ngao cụ thể trên địa bàn các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương theo hướng nuôi an toàn, liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa hộ nuôi ngao với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu; đảm bảo gắn với việc chứng minh, xác định được nguồn gốc sản phẩm.

Riêng đối với các sản phẩm thủy sản khác, đặc biệt là tôm (tôm sú, tôm thẻ chân trắng) và cá, đề nghị các doanh nghiệp chế biến thủy sản nói chung trên địa bàn tỉnh và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa xây dựng, thực hiện vùng sản xuất an toàn; ký kết thu mua với các hộ gia đình, các tàu khai thác hải sản gắn với nâng cao năng lực bảo quản sản phẩm trên các tàu cá và thực hiện chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chính sách khoa học công nghệ là khâu đột phá... để hỗ trợ doanh nghiệp và ngư dân.

2. Về quản lý, khai thác, vận hành cảng cá Lạch Hới

- Yêu cầu Ban quản lý cảng cá Lạch Hới thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo đúng Quyết định số 2322/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh. Xây dựng phương án điều độ, ra vào bốc dỡ hàng hóa, tiếp cận các dịch vụ hậu cần nghề cá, quy định cụ thể và đăng ký thời gian tàu thuyền lưu cầu cảng gắn với khung lệ phí khi neo đậu trong cầu cảng, đảm bảo vận hành cảng cá phù hợp, khoa học.

- Sử dụng hiệu quả cầu cảng cá và tránh trú bão; Ban quản lý cảng cá Lạch Hới phải đưa 262m cầu tàu của cảng cá Lạch Hới vào khai thác, sử dụng; thực hiện ngay việc đóng mố, thả phao chỉ giới xác định vùng để tàu thuyền neo đậu, ra vào bốc dỡ hàng hóa đảm bảo an toàn và tiếp cận các dịch vụ hậu cần nghề cá theo đúng quy định.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Ban quản lý cảng cá Lạch Hới xây dựng Phương án quản lý, khai thác, vận hành cảng cá Lạch Hới theo hướng:

+ Phương án 1: Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới xây dựng phương án quản lý, khai thác, vận hành hiệu quả toàn bộ 262m cầu tàu của cảng cá đã được nhà nước đầu tư.

+ Phương án 2: Nếu Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới không đủ khả năng để quản lý, khai thác, vận hành đầy đủ 262m cầu tàu của cảng cá; đồng ý chủ trương

phối hợp xây dựng phương án xã hội hóa việc quản lý, khai thác, vận hành cảng cá theo hướng giao cho doanh nghiệp đầu tư nạo vét, khai thác, vận hành một phần chiều dài cầu cảng (khoảng 100 - 150m cầu cảng bị bồi lắng, hiện chưa được khai thác, sử dụng).

Quá trình xây dựng phương án, Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến tham gia của UBND thành phố Sầm Sơn, UBND xã Quảng Tiến, các doanh nghiệp và ngư dân liên quan để thống nhất, đồng thuận nội dung phương án, lựa chọn hình thức, cách thức quản lý, khai thác, vận hành cảng cá Lạch Hới, hoàn thiện và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2018. Sau khi phương án được phê duyệt, tổ chức quán triệt, phổ biến cho doanh nghiệp, chủ tàu và ngư dân.

3. UBND thành phố Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện nạo vét, khơi thông luồng lạch, đảm bảo thuận lợi cho tàu thuyền ra vào, neo đậu tại âu tránh trú bão trong mùa mưa bão.

4. Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phố Sầm Sơn, UBND xã Quảng Tiến, Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới, các doanh nghiệp khai thác, chế biến thủy sản và ngư dân chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017, của Bộ Nông nghiệp tại Quyết định số 27/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/01/2018, Công văn số 3445/BNN-TCTS ngày 08/5/2018; của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 09/02/2018 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền để các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - Các sở: NN&PTNT; KH&ĐT;
 - Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh;
 - BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
 - UBND thành phố Sầm Sơn;
 - Các doanh nghiệp liên quan;
 - Lưu: VT, NN.
- (MC05.5.18)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Thanh Hải